



Republika ng Pilipinas  
Kagawaran ng Edukasyon  
Rehiyon V

Tanggapang Pansangay ng mga Paaralan ng Sorsogon

26 Setyembre 2024

PANSANGAY NA MEMORANDUM  
Blg. 225, s. 2024

SESYONG PAMPAGKATUTO NG MGA BATANG LIDER

SA: Kawaksing Tagapamanihala  
Punong Tagamasid ng SGOD at CID  
Mga Tagamasid Pansangay ng Programang Pang-edukasyon  
Mga Tagamasid Pandistrito ng mga Pampublikong Paaralan ng Donsol, Pilar, Castilla  
Mga Punong Guro at Namumunong Guro sa Antas Sekondarya sa Donsol, Pilar, Castilla  
Sa Iba pang Kinauukulan

1. Ang Kagawaran ng Edukasyon Sangay ng Sorsogon sa pangunguna ng Sangay ng Pagpapatupad ng Kurikulum, sa pakikipagtulungan at ugnayan sa Educo ay nagpapatid ng isasagawang **SESYONG PAMPAGKATUTO NG MGA BATANG LIDER** ng proyektong **Children as Agents of Social Transformation (CAST)**. Ito ay isasagawa sa Oktubre 8, 2024, ika-8:00n.u hanggang ika-5:00nh sa Lungsod Legazpi sa tiyak na lugar na ipababatid na lamang.

2. Tunguhin ng gawaing ito na: a) nabibigyang oryentasyon ang mga bata sa *Child Rights and Well-Being* bilang mahalagang batayang kaalaman hinggil sa proyektong CAST; b) natatalakay ang mga kasunod at kaugnay na mga gawain sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga batang lider sa pamumuno; at, nakakalahok sa pagpapaunlad ng badge bilang pagpapatibay ng pagpapalaganap sa pakikilahok bilang taga-adbokasiya ng kanilang karapatan.

3. Ang kalahok sa gawain ay ang tatlong (3) opisyal ng Supreme Secondary Learner Government at isang (1) tagapayo ng SSLG mula sa anim (6) na kaagapay na paaralan ng ng Educo-Project CAST. Ito ay makikita sa talahanayan sa ibaba.

Paaralan		Mga Kalahok	
		Opisyal ng SSLG	Tagapayo
CASTILLA	San Rafael NHS	Genevy P. Miranda Althea Mae M. Doroja Ashley Nicole A. Meracap	Jessa E. Llaneta
	Mayon NHS	Donna Joice Calmante Caño Angel Mangampo Jizel Bellodo	Donna Jane M. Groyon
DONSOL	DVHS-Gogon Annex	Jackie-lyn C. Loreche Shaija M. Candinato Patricia Rhaine R. Osis	Danica F. Herrera
	Sta. Cruz NHS	Ayessa Radana	Johngel Archie E. Fernandez



Kompleks Pampalakasan ng Balogo ,  
Balogo, Sorsogon 4700  
Email: [sorsogon@deped.gov.ph](mailto:sorsogon@deped.gov.ph)  
Website: [depedsorsogon.com.ph](http://depedsorsogon.com.ph)

		Maria Cristina Melitante Jhon Lester Oliva	
PILAR	Manuel T. Sia NHS	Lyndon Zhane Ariola Angel Lyka Manriza Rosan Llanillo	Aaron F. Galit
	Lungib NHS	Aira B. Quintana Angelyn Miguela Elsa Pamplona	Cherish Mae C. Lerio

4. Ang gugulin sa pagkain at transportasyon ng mga mag-aaral sa gawaing ito ay magmumula sa Educo. Ang pagkain para sa mga tagapayo ay magmumula sa Educo samantalang ang transportasyon at iba pang gugulin ng mga kalahok kaugnay sa gawain ay manggagaling sa MOOE ng paaralan na sasailalim sa kinagawiang pagsusuma at pagsusuri na naayon sa mga ipinapatupad na tuntunin at regulasyon ng akawnting.

5. Para sa mga karagdagang kabatiran hinggil dito, mangyaring makipag-ugnayan kay Bb. Aibie Juanitas, Program Officer ng Educo, sa bilang na 09665574035 at/o sa email na aibie.juanitas@educ.org.

6. Hinihiling ang maaga at malawakang pagpapabatid ng Memorandum na ito.

**WILLIAM E. GANDO, CESO VI**  
Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan

CID:GQT/sav  
09/26/24